

BÁO CÁO**Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị**

Căn cứ Công văn số 666-CV/BTCTU, ngày 07/11/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “về việc báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định 217,218 của Bộ Chính trị”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Về việc ban hành giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Ngay từ khi tiếp thu hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn số 50-HD/TĐTN-TCKT, ngày 08/8/2014 “Về việc ban hành giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị xã hội” và hướng dẫn số 51-HD/TĐTN-TCKT, ngày 08/8/2014 “Về việc ban hành quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn trực thuộc hàng năm ban hành kế hoạch giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở thống nhất nội dung giám sát của cấp ủy Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, Đoàn tương đương và Đoàn trực thuộc xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Đoàn các cấp đảm bảo đúng theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, phối hợp với các ban liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hướng dẫn.

II. Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218**1. Kết quả thực hiện Quyết định 217**

1.1. Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI).

Để thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình tổ chức giám sát theo Quyết định 217, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hàng năm có đăng ký nội dung giám sát về Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy xem xét nội dung giám sát. Sau khi có thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về thống nhất nội dung giám sát,

phản biện xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Căn cứ vào thời gian đăng ký giám sát với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng thông báo về thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung tổ chức giám sát theo nội dung yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp các ngành có liên quan tham gia trong thành phần về nội dung thực hiện giám sát; ra quyết định thành lập đoàn giám sát, phản biện xã hội và thông báo kết luận về nội dung đối với đơn vị được giám sát.

Công tác triển khai thực hiện giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng theo thời gian quy định.

1.2. Công tác phối hợp, trách nhiệm phối hợp của cơ quan được giám sát đối với cơ quan thực hiện giám sát.

Công tác phối hợp của cơ quan được giám sát đối với cơ quan thực hiện giám sát được thực hiện chặt chẽ, có thông tin trao đổi và thống nhất các nội dung trước khi thực hiện giám sát; cơ quan được giám sát có trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi đối với cơ quan thực hiện giám sát; cơ quan được giám sát chuẩn bị chu đáo đảm bảo cho cơ quan thực hiện giám sát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.3. Công tác phối hợp của các ngành liên quan trong thực hiện giám sát.

Trước khi tổ chức giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có văn bản phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan về nội dung giám sát đề cử cán bộ lãnh đạo quản lý tham gia thành phần đoàn giám sát đảm bảo theo đúng thành phần. Đồng thời cử cán bộ tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành Đoàn thể tỉnh.

1.4. Kết quả của công tác giám sát

** Đối với cấp tỉnh*

Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ trì tổ chức 17 cuộc giám sát với các nội dung: Chương trình số 2608/CTr-UBND, ngày 07/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre đến năm 2020”; Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 28/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre”; Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020” gắn với Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre”; Chương trình số 2608/CTr-UBND, ngày 07/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre đến năm 2020”; Công văn số 1038/UBND-VHXH ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc thực hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh hoạt động nhạc sóng”; Việc triển khai thực hiện Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Đề án “*Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015*” (gọi tắt Đề án 103); Việc thực hiện Đề án 1185/ĐA-UBND ngày 24/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về quản lý, sử dụng đảng viên được cử tuyển hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương giai đoạn 2014 – 2020; Việc thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và Cựu Thanh niên xung phong; Thực hiện Đề án số 4190/ĐA-UBND, ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “*về phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020*”.

Các nội dung phối hợp giám sát có 12 cuộc gồm các nội dung: phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về xây dựng Nông thôn mới; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham gia giám sát việc xây dựng Nông thôn mới về tiêu chí số 17; tham gia thành viên của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả việc triển khai thực hiện đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo giai đoạn 2016-2020; Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch phối hợp số 97-KHPPH/BDVTU-MTTQ-ĐTCTXH, ngày 29/01/2015 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Bến Tre “*Về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị*”.

** Đối với cấp huyện*

Chủ trì tổ chức 42 cuộc giám sát với các nội dung: Việc triển khai thực hiện Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “*Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015*” (gọi tắt Đề án 103); Chương trình số 2608/CTr-UBND, ngày 07/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh “*về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre đến năm 2020*”; Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020*”; Công văn số 1038/UBND-VHXH ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “*về việc thực hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh hoạt động nhạc sống*”; Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 28/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre*”; Thực hiện Đề án số 4190/ĐA-UBND, ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “*về phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020*”; Việc thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và Cựu Thanh niên xung phong.

Các nội dung phối hợp giám sát đối với cấp huyện có 19 cuộc gồm các nội dung: Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 28/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre*”; Việc thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và Cựu Thanh niên xung phong; Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-*

2020”; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre”; Công văn số 1038/UBND-VHXX ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc thực hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh hoạt động nhạc sống”.

* *Đối công tác giám sát ở cấp xã*

100% Đoàn các xã, phường, thị trấn có hướng dẫn triển khai. Tuy nhiên, nội dung giám sát cụ thể, đơn vị giám sát thì chưa thực hiện được (*chỉ có 17/17 Đoàn xã, phường tại thành phố Bến Tre triển khai giám sát thực hiện theo quy định*).

* *Đối với phân biện xã hội*: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn các Huyện, Thành đoàn, Đoàn tương đương và Đoàn cơ sở tập trung góp ý dự thảo đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chưa có nội dung phân biện xã hội cụ thể.

1.5. Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có thông báo kết luận đối với đơn vị được giám sát, đặc biệt là phân tích những mặt làm chưa được và hướng dẫn đơn vị được giám sát những giải pháp thực hiện trong thời gian tới; tiếp thu những kiến nghị của đơn vị được giám sát, đồng thời Đoàn giám sát của tỉnh có những kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung còn khó khăn và vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Kết quả thực hiện Quyết định 218

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn, Hội, Đội thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X gồm các đồng chí UV. BCH Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn, thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thành viên Hội đồng Đội tỉnh, Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi và các đồng chí cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn. Kết quả có 23 ý kiến đóng góp trực tiếp và 30 ý kiến đóng góp bằng văn bản cho báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đối với cấp Huyện, Thành phố, Đoàn tương đương và Đoàn trực thuộc tổ chức 17 cuộc; cấp xã, phường, thị trấn 164 cuộc; cấp Chi đoàn tổ chức 991 cuộc cho 2.258 cán bộ Đoàn, 8.205 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý, trong đó có 2.641 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện.

Trong năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình Đối thoại giữa Bí thư Tỉnh đoàn với đoàn với Bí thư Đoàn cơ sở với chủ đề “*Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn cơ sở*” xoay quanh 05 chủ đề lớn về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, các nhóm thảo luận và trình bày, qua đó có 17 ý kiến đặt vấn đề trực tiếp với Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh đoàn đều được giải trình đầy đủ. Đối với cấp Huyện, Thành phố và Đoàn Khối, Đoàn tương đương cũng đã tổ chức 14 chương trình đối thoại giữa cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên với cấp ủy, chính quyền và Bí thư Đoàn qua đó đã có 182 ý kiến trao đổi và góp ý, tạo điều kiện để cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên bày tỏ những vấn đề quan tâm cần đề xuất kiến nghị cấp ủy chính quyền và Đoàn cấp trên.

Nhìn chung, thông qua việc tổ chức giám sát, phản biện xã hội và công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và thanh niên bước đầu nắm được quan điểm, ý nghĩa, mục đích, nội dung; qua đó nhận thức được trách nhiệm trong thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; xác định rõ hơn về chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của các đoàn thể chính trị - xã hội.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Được sự định hướng và tạo điều kiện kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các nội dung giám sát hàng năm đều được báo cáo Tỉnh ủy thống nhất cho ý kiến trước khi tiến hành giám sát. Trên cơ sở các nội dung đã cho ý kiến Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành có liên quan tạo điều kiện và phối hợp thực hiện để đảm bảo phản ánh đúng thực tế các nội dung đã đăng ký giám sát.

Công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành và các cấp ủy Đảng được thực hiện tốt, qua đó đã kịp thời lãnh chỉ đạo công tác triển khai thực hiện rộng khắp trong hệ thống Đoàn từ tỉnh đến cơ sở.

Đoàn các cấp trong tỉnh có sự chủ động, nghiên cứu trong thực hiện công tác giám sát, phản biện; đặc biệt là góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

2. Hạn chế

Nhận thức về vai trò của công tác giám sát, phản biện một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở chưa cao, còn lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện.

Nội dung góp ý xây dựng Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chủ yếu tập trung góp ý dự thảo đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp; chưa có nội dung phản biện xã hội cụ thể nên hiệu quả chưa cao.

Công tác giám sát, phản biện xã hội đối với Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn gặp rất nhiều khó khăn, do cán bộ Đoàn mới thay đổi và chưa bắt kịp được nội dung thực hiện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; đặc biệt là quyền giám sát và phản biện của người dân được quy định để nhân dân hiểu và thực hiện đầy đủ, hiệu quả; đồng thời, tổ chức tập huấn quán triệt nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Kịp thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các Đoàn thể tăng cường công tác lãnh chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức của cơ sở với công tác giám sát, phản biện xã hội.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện và đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 217, 218 phối hợp tốt trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cần có sự thông tin, kịp thời giữa đơn vị được giám sát và phản biện trong công tác phối hợp thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo các cấp theo dõi, chỉ đạo.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- BDV Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- TT Tỉnh đoàn;
- Ban TC-KT Tỉnh đoàn;
- Lưu.



Nguyễn Phúc Linh